



การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปีงบประมาณ 2568

วันที่ 16 ตุลาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายวินัย ประธม นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) และประชาชนในพื้นที่ตำบลสมสะอาด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ สำนักสงฆ์อรัญชัยธรรมาวาส บ้านม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

-ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดของหน่วยงาน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก และประชาชนทั่วไป จำนวน 52 คน

ผลจากการมีส่วนร่วม

-ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดของหน่วยงาน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกและประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาต้นไม้ เห็นถึงความสำคัญและสร้างจิตสำนึกของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว และเป็นการลดการเกิดฝุ่น pm 2.5 ในพื้นที่ตำบลสมสะอาดได้อีก

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง

-จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จะนำข้อสรุปที่ได้ไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป เพื่อที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ของ อบต.สมสะอาด ได้เห็นถึงความสำคัญและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว และลดการเกิดฝุ่น pm 2.5 ต่อไป





การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด



วันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน 2567

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เพื่อรายงานสถานะการเงินศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ, รายงานการเบิกจ่ายเงิน ตามข้อตกลงที่ 1/2566, แนวทางการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 2/2566 และงวดที่ 3/2567 และพิจารณาให้ความเห็นชอบ Care Plan สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

-ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรในสังกัดของ อบต.สมสะอาด ผู้นำท้องที่ ส่วนราชการ และภาคประชาชน จำนวน 13 คน

ผลจากการมีส่วนร่วม

-ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้รับบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขตามการดูแลรายบุคคล (Care Plan) โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ครัวเรือน

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง

-ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดภาระของครอบครัว



.....

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม



โครงการจัดทำประชาคม ประชาพิจารณ์หมู่บ้าน/ตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567))

วันที่ 23-24 เดือนธันวาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดโครงการจัดทำประชาคม ประชาพิจารณ์หมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567)) นำโดยนายวินัย ประธม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้ร่วมออกประชาคมหมู่บ้านภายในพื้นที่ตำบลสมสะอาด หมู่ที่ 1-13

ผู้เข้าร่วมโครงการ

-ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรในสังกัดของหน่วยงาน กำนันตำบลสมสะอาดและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และประชาชน จำนวนประมาณ 500 คน

ผลจากการมีส่วนร่วม

-เกิดการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม และร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567) ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน พร้อมส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในชุมชนต่อไป

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง

-นำข้อเสนอแนะที่ได้จัดทำประชาคม ประชาพิจารณ์หมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติมโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้ดีขึ้นต่อไป





การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2568 วันที่ 13 มกราคม 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลสมสะอาด ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ผู้เข้าร่วมโครงการ

- ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาชน เด็กและเยาวชน จำนวน 450 คน

ผลจากการมีส่วนร่วม

- เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา สุขภาพ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว และได้มีส่วนส่งเสริมการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง

- จากการจัดโครงการครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จะนำข้อสรุปที่ได้ไปปรับปรุงในการจัดโครงการในครั้งต่อไป เพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลสมสะอาด ได้รับการพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิตและคุณภาพจิตใจ และเพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งขึ้น





การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

การจัดทำประชุมประชาคมระดับตำบล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เพื่อพิจารณาร่างการจัดทำหรือทบทวน



แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567))

วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด การจัดทำประชุมประชาคมระดับตำบล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เพื่อพิจารณาร่างการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567)) ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคประชาชน ประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบต่อร่างแผนการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567)) และมอบหมายให้งานยุทธศาสตร์และแผนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้เข้าร่วมโครงการ

-ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนันตำบลสมสะอาดและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลสมสะอาด และภาคประชาชน จำนวน 59 คน

ผลจากการมีส่วนร่วม

-เกิดการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม ประชาคมระดับตำบล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เพื่อพิจารณาร่างการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567)) และร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567) ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง

-นำข้อเสนอแนะที่ได้จากการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ปรับปรุง และพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ดีขึ้นต่อไป



.....